

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN ĐÔNG ĐA**

Số: ~~2250~~UBND-CAQ

V/v Triển khai thực hiện Nghị định
số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023
của Chính phủ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đông Đa, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng, ban đơn vị thuộc quận;
- Các đoàn thể chính trị xã hội quận;
- UBND 21 Phường.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023); Chủ tịch UBND quận Đông Đa yêu cầu các phòng, ban đơn vị thuộc UBND quận; UBND các phường tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quy định của Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo của Chính phủ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo. Tích cực đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trên.

2. Công an quận chỉ đạo Công an các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ công tác trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội nắm vững các quy định pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. Bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời nghiêm yết công khai các quy định, các thủ tục hành chính về điều kiện an ninh, trật tự; con dấu; quản lý, sử dụng pháo và các văn bản khác có liên quan tại Trụ sở tiếp



công dân. Tổ chức in, quản lý, cấp phát các loại biểu mẫu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác quản lý theo quy định. Tiến hành rà soát, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh các ngành, nghề mới được quy định là kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ, lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Phòng Văn hóa và thông tin: tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung nghị định nêu trên để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ trước khi vào hoạt động kinh doanh.

Hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng pháo theo quy định của Bộ Tài chính; đồng thời phối hợp với Công an quận tham mưu UBND quận cấp kinh phí cho Công an quận in các loại biểu mẫu thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ.

5. Phòng Tư pháp: Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường tiến hành rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định mới ban hành.

6. Các phòng, ban đơn vị thuộc quận có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định về Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo của Chính phủ. Thường xuyên phối hợp với Công an các đơn vị thuộc quận tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn quận; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các ngành, nghề này để hoạt động vi phạm pháp luật.

UBND các phường: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp vi phạm quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phối hợp với lực lượng Công an tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công yêu cầu các đơn vị, ban ngành, đoàn thể và UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Giao Công an quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi đôn đốc kiểm tra; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND quận./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Văn phòng HĐND và UBND TP;
- TT Quận uỷ, HĐND quận;
- Lưu: VT, CAQ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Định





Faint, illegible text or markings are visible in the bottom right corner of the page, possibly bleed-through from the reverse side.